



## เยาวชนต้นน้ำ ใช้ 'ธรรมะ' ทำดี ดี ดี

ในการนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาธิสมเด็จพะบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดงาน "สัปดาห์พุทธชยันตี" ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน 3D งดเหล่านุหรีทั่วไป ที่อาคารสิขาลัย เสด็จธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร โดยมี วิชา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงสาธาณสุข และต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยเฉพาะที่โรงเรียนศิลปะแห่งชีวิต (อาริยะสร้างได้) ทรงชักตามเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยความสนพระทัย

วาระโอกาสพิเศษที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ในวันที่วิสาขบูชาปีนี้ หรือ "พุทธชยันตี 2,600 ปี" นอกจากกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่จัดทั่วไปแล้ว ถือเป็นโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆ สำหรับหลายๆ คนอย่าง กิจกรรม "ค่ายเยาวชน 3 ดี ดี ดี" ที่กระทรวงสาธาณสุขประสานมือเสด็จธรรมสถานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะอบรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นเยาวชนต้นน้ำโดยใช้ธรรมะนำทางสู่หนทางปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ หวังลดตัวเลขเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่ตอนนี้ดื่มเหล้ากว่า 2 ล้านคน และหัดสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16 ปี

กระทรวงสาธาณสุข แมซึ่คั้นสนึ่ย เสด็จรสุดประชาชนและเยาวชนเฝ้ารับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงทรงถ่มกลองเปิดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดง "ภาวนา" โดยมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงปี 2548 แล้วจึงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในบริเวณงาน อาทิ พระพุทธรูปปางต่างๆ งานประติมากรรมต้นโพธิ์พุทธชยันตี งานศิลปกรรมตาปลั้ตร ภาพถ่ายพุทธสาวิกา 2 แผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ บัตรอินเดีย นิทรรศการ 3D ก่อนจะเสด็จเข้าสู่ที่ประดิษฐานพระอารายาตารามหาโพธิ์สัตว์ ลานธรรมเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรสาวิกามหาปารมีปางปฐมเทศนา หอประดิษฐานพระบรม

วิชา บูรณศิริ เจ้ากระทรวงสาธาณสุขกล่าวว่า ปีนี้นอกจากชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จะพร้อมใจกันร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข โดยสำนักงานกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 2,100

Section: บันเทิง/ผู้หญิง/ดนตรี

วันที่: พุธที่ 31 พฤษภาคม 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3876

Col.Inch: 56

Ad Value: 117,600

หัวข้อข่าว: เยาวชนต้นน้ำใช้"ธรรมะ"ทำดี ดี ดี

หน้า: 28(บนซ้าย)

PRValue (x3): 352,800

ศิลปิน: สมิ

ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ รวมทั้งให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ลด ละ เลิก บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล

“เราได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายอบรมนักเรียนนักศึกษา รวม 360 คน เพื่อให้เป็นเยาวชนต้นน้ำมีสุขภาพที่ดี ภายใต้นโยบาย 3ดี คือ ไม่ดื่ม ไม่สูบ และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งมอมเมาต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี เสียชีวิตและพิการด้วย” วิทยา กล่าว

ด้านเยาวชนผู้ร่วมโครงการ จักราสร้อยสาย หรือ “ดี” นักศึกษาปี 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนจังหวัดขอนแก่นบอกว่า ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์มาหลายด้าน โดยเฉพาะการลดเหล้าและบุหรี่ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการรณรงค์ทั่วไป เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงภัยร้าย ไม่เคยร่วมกิจกรรมที่ใช้ธรรมะแบบนี้จึงรู้สึกแปลกดี เชื่อว่าตลอด 3 วันของการทำกิจกรรม จะได้แรงบันดาลใจในการนำความรู้ที่ได้จากธรรมะไปบอกต่อเพื่อนรุ่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะได้ผลมากกว่าการให้ผู้ใหญ่เป็นคนบอกกล่าว เพราะวัยรุ่นจะเข้าถึงกันได้ง่ายกว่า เป็นกิจกรรมที่ดีที่น่าจะจัดเรื่อยๆ